

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔ เรื่อง

๑. “๑ เม.ย. เปิด ๗ ศาลคดีทุจริต” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยรัฐ
๒. “ศาลอาญาฯฟ้อง คดีเจ้าคุณเบอร์ลิน โพสต์เฟซบุ๊กหมิ่น” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ไทยรัฐ สยามรัฐ
๓. “กรมศุลกากรฯยอมขสมก.รับผิดชอบนำเข้าเมล์NGVไม่ได้” จากหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ
๔. “คิงเพาเวอร์ ฟ้อง ประพันธ์ ๑๙๑ ล.” จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “โกตีแผ่นดินเวียดนาม” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ สยามรัฐ
๒. “จุฑามาศ ระทึกคุก ๒๐ ปี” จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

ฉบับวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑ เรื่อง

๑. “ความยุติธรรมที่มาช้า” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

Source :

ไทยรัฐ

Date :

27 ส.ค. 2560

Page :

3

No :



วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

ความยุติธรรมที่มาช้า

แม้จะมาช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มา ผอ.สำนักงานต่างประเทศของ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดนางจุฑามาศ ศิริวรรณอดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ฐานร่ำรวยผิดปกติ มีทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่สมควร จากการเรียกรับสินบนจากสองสามีภรรยาชาวอเมริกัน เพื่อจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่กรุงเทพมหานคร

เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2546 ศาลอเมริกันพิพากษาจำคุกสองสามีภรรยาไปแล้วหลายปีแต่ฝ่ายไทยเพิ่งจะเริ่มตรวจสอบเมื่อปี 2558 โดย ป.ป.ช. ก็ได้ชี้มูลความผิดทางอาญาฐานรับสินบนและส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดฟ้องต่อศาลอาญาเรียบร้อยแล้ว ส่วนความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติเป็นข้อหาเพิ่มเติมจะประสานกับฝ่ายสหรัฐฯ เพื่อเรียกเงินคืน 65 ล้านบาทต่อไป

เงิน 65 ล้านบาทเป็นเงินที่ ป.ป.ช. กล่าวหาว่านางจุฑามาศเรียกรับสินบนและฝากไว้ในธนาคาร 5 ประเทศ คดีนี้เป็นอีกคดีหนึ่งซึ่งสะท้อนถึงความล่าช้า ในการตรวจสอบและดำเนินคดีเรื่องทุจริต เช่นเดียวกับการทุจริตจัดซื้อจักรยานยนต์เกือบ 2 หมื่นคัน ในวงเงินกว่า 1.1 พันล้านบาท ของฝ่ายตำรวจ คดีก็ล่าช้ามานานนับสิบปี

การจะเรียกเก็บหรือไม่เก็บภาษีจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรืประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ป ตั้งแต่ปี 2546 หรือ 14 ปีมาแล้ว ก็ยังเถียงกันไม่จบว่าเก็บภาษีได้หรือไม่ มีการโต้เถียงกันไปมาระหว่างผู้ตรวจการเงินแผ่นดินกับกรมสรรพากรกำลังจะขาดอายุความ ในวันที่ 31 มีนาคมนี้

จากความล่าช้าของคดีดังกล่าวที่ผ่านมาทำให้หน้าเป็นห่วงว่าคดีสินบนโรลส์-รอยซ์ที่โด่งดังทั่วโลก และพัวพันถึงรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่ไทย รับสินบนต่างชาติติดกันมาตั้งแต่รัฐบาลคณะรัฐประหารปี 2534 จนถึงรัฐบาลเลือกตั้งในปี 2548 องค์การยุติธรรมอังกฤษลงโทษโรลส์รอยซ์ ในฐานะ "ผู้ให้" สินบนแล้ว แต่การสอบสวนเพื่อเอาผิด "ผู้รับ" ในไทย ยังล่าอยู่กันที่

สมมติว่า ถ้ามีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นในยุคสมัยของรัฐบาล กสช. แต่ไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีการดำเนินคดี อาจจะต้องใช้เวลามาก 10 ปี หรือ 20 ปี จึงจะมีการร้องฟื้นคดีเนื่องจากไม่มีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง ผลการสำรวจของสวนดุสิตโพล เมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อถามถึงความทุกข์จากรัฐบาลคนส่วนใหญ่ระบุปัญหาเศรษฐกิจ และการตรวจสอบรัฐบาลทำได้ยาก

คดีสินบน ททท. เป็นคดีแรกที่จะไล่ล่าทวงเงินสินบนคืนสู่ประเทศไทยแต่จะต้องส่งเรื่องอัยการสูงสุดให้ฟ้องศาล มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจากนั้นจะนำคำสั่งศาลไปให้สหรัฐฯทวงคืนให้ไทยไม่อาจตอบได้ว่า จะช้านานแค่ไหน มีกฤษฎีกาหมายกล่าวว่า ความยุติธรรมที่มาช้า คือ ความอยุติธรรม แต่คนไทยต้องทำใจ ถือเสียว่า มาช้ายังดีกว่าไม่มา.